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เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 5 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 6 
  7 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  8 

1.1 รายงานการเงิน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2567 9 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปงบประมาณรายรับ-10 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2567 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง11 
รายงาน (Power BI) มีรายรับจ านวน 4,904,378.69 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 35,473,485.16 บาท จากงบประมาณ12 
ที่ตั้งไว้ จ านวน 205,835,700.- บาท จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ13 
ประชุม 14 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 15 
- จากข้อมูลในรายงานข้อที่ 6 จ านวนเงินจากยอดคงเหลือเบิกจ่ายของสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ที่มีจ านวน16 

ต่ ากว่า 1 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินจ านวนน้อยและน่าเป็นห่วงกับจ านวนเงินที่จะใช้จ่ายในอีก 6-7 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ 17 
รวมถึงศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 18 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ยอดคงเหลือเบิกจ่ายหมายถึงงบประมาณที่แต่ละฝ่าย/19 
สาขาวิชา ได้รับจัดสรรและได้ขออนุมัติหลักการไว้แล้ว และเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ซึ่งยอดคงเหลือจากการเบิกจ่าย20 
เป็นจ านวนเงินที่เหลือจากขออนุมัติหลักการ จากข้อมูลแต่ละฝ่าย/สาขาวิชา ได้ขออนุมัติหลักการแล้ว จ านวน 21 
74,927,042.14 บาท และเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 35,473,485.16 บาท คงเหลือ จ านวน 39,453,556.98 บาท 22 
เพราะฉะนั้นในไตรมาส 3 และ 4 หน่วยงาน/สาขาวิชา ยังคงมีงบประมาณส าหรับใช้จ่ายจากจ านวนเงินคงเหลือ 23 
จ านวน 39,453,556.98 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร จะแจ้งให้หน่วยการเงินและบัญชี จัดท ารายงานเพ่ิมเติมในส่วนที่แสดง24 
ให้เห็นว่าแต่ละสาขาจะเหลือเงินที่จะใช้จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้จ่ายในไตรมาส 3 และ 4 ก่อน 25 
สิ้นปีงบประมาณ  26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 
1.2  รายงานงบประมาณประจ าปี 2566 29 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่า หน่วยการเงินและบัญชี ได้สรุปรายรายได้และค่าใช้จ่าย 30 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลระบบ KKUFMIS โดยมีรายได้ทั้งหมด จ านวน 126,766,137.41 บาท  31 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 123,932,803.97 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.29 ส่วนในเรื่อง32 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 130,871,832.91 บาท เมื่อเทียบกับงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 จ านวน 116,668,431.6 บาท เพ่ิมขึ้น 33 
คิดเป็นร้อยละ 12.17 รายได้จากส่วนทุน จ านวน 59,994,783.65 บาท หักเงินกันเหลื่อมปีที่ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน 34 
59,465,874.51 บาท และหักเงินเหลือจ่ายเข้ากองทุนส ารองเพ่ือประโยชน์ฯ จ านวน 733,876.54 บาท จากรายงาน35 
ไม่มีค่าใช้จ่ายงบลงทุน จะไม่ได้มาคิดเป็นค่าใช้จ่าย แต่จะระบุจ านวนเงินน ามาอยู่ในค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น36 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช ้จ่ายฝึกบอรม ค่าใช้สอย 37 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สรุปรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปีสุทธิ จ านวน 4,310,662.90 บาท ส่วนของ38 
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ค่าใช้จ่ายงบลงทุนจะปรากฎอยู่ที่ค่าเสื่อมราคา จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ1 
วาระการประชุม 2 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 3 
- สิ่งก่อสร้างหรืออาคาร เมื่อสร้างและมีอายุการใช้งานนานไปจะเสื่อมสภาพไปเรื่อย ๆ ได้มีการกันเงิน 4 

ส่วนนี้ไว้ที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคา ตามรายงานมหาวิทยาลัยได้หักเงินไว้เป็นค่าเสื่อมราคาไว้ และคณะฯ สามารถน า 5 
ค่าเสื่อมราคาที่หักไว้มาใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่แทนอาคารเก่าที่เสื่อมราคาจะท าได้หรือไม่ หรือต้องขอ6 
งบประมาณตามปกติ  7 

- ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 8 
พ.ศ.2565 อยากให้คณะฯ มีรายละเอียดหรือเหตุผลความจ าเป็นที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรบ้าง    9 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) 10 
ซึ่งหลักการทางบัญชีจะปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในค่าเสื่อมราคา และไม่สามารถน ามาตั้งงบประมาณงบลงทุนได้ ในส่วน11 
ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่เพ่ิมขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรและค่าใช้จ่าย12 
ของนักศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สาขาวิชาได้มีโครงการเกี่ยวกับการน านักศึกษาไปต่างประเทศหลาย13 
โครงการ และรวมถึงงบประมาณที่บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการที่ได้รับจัดสรรเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้  14 
เข้าไปด้วย จึงท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
1.3  สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานไร่แทนคุณแผ่นดินและอุทยานแห่งชาติภูเวียง ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ18 

และนักศึกษาไทย "One Day Trip Walking with Dinosaurs"  19 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมถึงรายละเอียดสรุปการจัดกิจกรรมศึกษา20 

ดูงานไร่แทนคุณแผ่นดินและอุทยานแห่งชาติภูเวียงเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติระหว่างนักศึกษาต่างชาติ21 
และนักศึกษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (One Day Trip Walking with Dinosaur ) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง22 
บรรยากาศความเป็นนานาชาติของคณะฯ สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ให้มีความเป็นพลเมืองโลก 23 
(Global Citizen) พร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 31 คน เป็น24 
นักศึกษาต่างชาติ จ านวน 10 คน จาก 6 ชาติ จ านวนสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าร่วม มีทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา โดยมีผลการ25 
ประเมินความพึงพอใจค่อนข้างสูงมาก ทั้งนี้ จะจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง  26 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 
  29 
1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Empowering Leaders for Organization Excellence" ส าหรับ30 

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้31 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ.-มข. ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567  32 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ ได้แจ้งที่ประชุมถึงรายละเอียดก าหนดการอบรม 33 
เชิงปฏิบัติการ “Empowering Leaders for Organizational Excellence” ส าหรับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 34 
(ฟฟล.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ.–มข.  35 
จะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์36 
เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้น าในระดับประเทศ และร่วมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย37 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 22-7/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2567 

ประชาชนลาวและประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว1 
ข้างต้น จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 
  4 
1.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายของศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
อาจารย์อธิป เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 

ได้แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม ได้จัดท ารายงานรายละเอียดสรุปรายรับ-รายจ่ายของศูนย์7 
นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2567 รายรับ จ านวน 4,673,698.35 8 
บาท รายจ่าย จ านวน 3,324,866.76 บาท และเงินในบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 จ านวน 3,094,602.93 9 
บาท โดยคาดว่าเริ่มช าระเงินที่ค้างจ่ายให้กับคณะฯ และสาขาวิชา ได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2567 จะสามารถช าระได้10 
ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2567 ในส่วนของที่ค้างจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย จะต้องรอหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย 11 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 13 
- ขอให้ด าเนินการจัดท าการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายต่อหัวบุคลากร โดยจัดท าเป็นรายไตรมาส 14 
- ขอให้ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม จัดท าแผนการช าระเงินที่ค้างจ่ายให้กับคณะฯ 15 
- ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร หากมีบุคลากรเพ่ิมและมีงานเพ่ิมขึ้น มีเงินเพ่ิม และเกิดความคุ้มค่า 16 

หรือหากมีค่าใช้จ่ายงบบุคลากรเพ่ิมแต่ยังไม่ได้หาทางแก้ไข หากได้มีการจัดท างบประมาณรายรับ-17 
รายจ่ายต่อหัวบุคลากร จะเหน็ภาพได้ชัดเจนขึ้น จะหาทางแก้ไขอย่างไร 18 

- การใช้บริการศูนย์ฯ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ คณะฯ ยังไม่ได้ใช้บริการ 19 
เนื่องจากอัตราค่าบริการศูนย์ฯ ยังสูงกว่าผู้รับจ้างที่คณะฯใช้บริการ 20 

- การให้บริการทดสอบวัสดุของศูนย์ฯ จากเดิมที่คณะฯ มีจ านวนที่ผู้มารับบริการ และรายรับที่ได้รับ21 
หลังจากหักด าเนินการของเจ้าหน้าที่ สาขาวิชา หรือหากให้ศูนย์ฯ ด าเนินการแล้วจ านวนเงินที่คณะฯ 22 
จะได้รับควรมากขึ้นหรือเท่าเดิม  23 

อาจารย์อธิป เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 24 
หากคณะฯ ต้องการใช้บริการในการซ่อมแซมอาคาร หรือเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้บริการศูนย์ฯ ได้ การ25 
ช าระค่าบริการเป็นการโอนเงินระหว่างหน่วยงาน และจะไปตรวจสอบเกี่ยวกับราคาค่าบริการที่ได้น าเสนอไป26 
แล้วเพ่ือปรับลดให้สามารถด าเนินการได้ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่  30 
                      20-5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 31 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่  20-5/2567  32 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีแก้ไข 33 

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศ34 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ35 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting Connector 36 
และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 37 
 38 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 22-7/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2567 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 1 
3.1 สรุปวาระสืบเนื่อง 2 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 3 
1)  การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ)  4 
2)  Master Plan (แผนแม่บทซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร) 5 
3)  คุณภาพผู้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 
4)  การเตรียมงานเพ่ือเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
โดยหัวข้อที่ 4) การเตรียมงานเพ่ือเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ ได้8 

ด าเนินการกิจกรรม งานคืนสู่เหย้า ลานพระวิษณุกรรมเทพมอดินแดง และหนังสือ 60 ปี 60 เรื่องราว จึงให้น าออกจาก9 
รายการสืบเนื่อง คงเหลือ 3 หัวข้ออยู่ในระหว่างด าเนินการ  10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

ระเบียบวาระที ่ 4   เรื่องค้างพิจารณา 13 
 -  ไม่มี - 14 
 15 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  16 

5.1  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 17 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนครบหลักสูตรและได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสาขาวิชาที่สังกัด ประจ าภาค19 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเวียนครั้งที่ 20 
9-3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 22 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 23 
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  แบบ 1.1 จ านวน  1 คน 24 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 25 
  1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 จ านวน  1 คน 26 
  2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1 จ านวน  1 คน 27 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  29 
3 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป 30 

 31 
5.2 รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 32 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยอาจารย์ประจ ารายวิชาได้33 
ส่งผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 รายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจาก34 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียนครั้งที่ 9-3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อย35 
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 36 

 37 
 38 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 22-7/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2567 

กลุ่มวิชา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1. วิศวกรรมโยธา 1 - 

2. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 1 - 

3. วิศวกรรมเคมี 1 - 

รวม 3 - 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 รายวิชา  2 

และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป 3 
 4 
 5.3 การประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 5 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ขอเสนอให้เปิดประชุมกรรมการ6 
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 เพ่ือพิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 7 
ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่  1 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ตามประกาศ8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2448/2566 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี9 
การศึกษา 2566 เพ่ือส่งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร10 
ประกอบวาระการประชุม 11 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดประชุมกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ 12 
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย  13 
ปีการศึกษา 2566  และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป 14 
 15 
 5.4 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  คอน16 
เทนต์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  17 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา18 
ให้มีความพร้อมในการท างานในสถานประกอบการร่วมวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงาน19 
สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะ และมีความรู้ในธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์ ร่วมกับ บริษัท  20 
อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ จึงได้ด าเนินการ (ร่าง) บันทึกความเข้า21 
ใจความร่วมมือทางวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ 22 
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยระบุสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 7 ว่า “ในกรณี23 
หากมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้เกิดมีขึ้นจากการด าเนินการใด ๆ ตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ หรือเอกสารใด ๆ 24 
ที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทั้งหมด โดยถือว่ า25 
บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ”  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  26 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  27 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 28 
-   รศ.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ ไม่เห็นด้วยกับข้อความในข้อตกลง “ในกรณีหากมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา29 

ได้เกิดข้ึนจากการด าเนินการใด ๆ ตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญา30 
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทั้งหมด โดยถือว่าบริษัทฯ 31 



- 7 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 22-7/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2567 

เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ” จึงขอให้สอบถามหรือ1 
ปรึกษาศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลเพ่ิมเติมจากบริษัทฯ เนื่องจากข้อความดังกล่าวคณะฯ  2 
มีความเสียเปรียบ 3 

-   ขอให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ  4 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาภายหลัง และให้น าข้อมูลเสนอพิจารณาอีกครั้ง 5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับศูนย์ทรัพย์สินทาง6 
ปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และให้ 7 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมในคราวต่อไป 8 
 9 

 5.5  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 10 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 

(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 คน  12 
ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดแล้ว 13 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9-3/2567 เมื่อ14 
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ15 
ประชุม    16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปริญญาตรี 17 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการ18 
ต่อไป 19 

 20 
5.6 รับรองผลการศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี  21 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย นางสาวอภิญญา แก้วอรุณ รหัสประจ าตัว 22 

623040655-5 สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาค23 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากนักศึกษาได้ยื่นค าร้องกู้ยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก กยศ. แต่การ24 
พิจารณาล่าช้าเกินก าหนดระยะเวลาผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ท าให้การลงทะเบียนของนักศึกษาถูกยกเลิก 25 
จ านวน 3 รายวิชา รวม 7 หน่วยกิต และเนื่องจากนักศึกษาได้เข้าเรียนและเข้าสอบ รับการประเมินผลการศึกษา26 
ครบถ้วนตามที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด นักศึกษาจึงได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ และได้รับ27 
อนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนช้า ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 28 
ดังนั้น อาจารย์ประจ าวิชาใคร่ขอส่งผลการประเมินเกรดเพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา จ านวน  29 
3 รายวิชา ดังนี้ 30 
ล าดับ รายวิชา Section เกรดที่ได้ 

1 EN 713 802 AIR POLLUTION CONTROL IN CHEMICAL PLANT 1 B+ 

2 EN 714 207 CHEMICAL INDUSTRIAL PROCESSES 1 D+ 

3 EN 714 998 CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT 1 C+ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 22-7/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2567 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในคราว 1 
ประชุ ม ครั้ งที่  9 -3/2567 เมื่ อวั นที่  7 มี นาคม 2567 เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ ง เสนอที่ ประชุ มเ พ่ื อพิจารณา  2 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณี  4 
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ราย นางสาวอภิญญา แก้วอรุณ รหัสประจ าตัว 623040655-5 สังกัดหลักสูตร5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวน 3 รายวิชา และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 6 
ด าเนินการต่อไป 7 

 8 
5.7 ปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี  9 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์ 10 

ขอปรับปรุงหลักสูตร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 11 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 12 

- เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 13 
1) หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอปรับเปลี่ยนแผนการศึกษา  14 

ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จ านวน 5 รายวิชา 15 
2) หลั กสู ตรวิ ศวกรรมโลจิ สติ กส์  หลั กสู ตรนานาชาติ  (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2565 )  16 

ขอปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 รายวิชา 17 
3) หลั กสู ต ร วิ ศ วกรรมสื่ อดิ จิ ทั ล  หลั กสู ต รนานาชาติ  ( หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  พ . ศ .  2565 )  18 

ขอปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 รายวิชา 19 
- เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 20 
1) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ า21 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน 22 
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม 23 

ครั้งที่ 9-3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร24 
ประกอบวาระการประชุม  25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี 26 
จ านวน 4 หลักสูตร และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป 27 

 28 
5.8 เปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี  29 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความประสงค์ขออนุมัติเปิด30 

รายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม31 
วิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา EN 514 505 พลังงานลมขั้นพ้ืนฐาน (Elementary of Wind Energy) 32 
หน่วยกิต 3(3-0-6) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คราวประชุม  33 
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  34 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9-3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม35 
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    36 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษา 37 
ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 38 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21-6/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 
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EN 514 505 พลังงานลมขั้นพื้นฐาน (Elementary of Wind Energy) หน่วยกิต 3(3-0-6) โดยขอให้แก้ไข1 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในส่วนของผลการเรียนรู้ที่ 1 ท้ังนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป 2 

 3 
5.9 โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมระบบรถไฟความเร็วสูง  5 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการส ารวจหลักสูตรที่มีความ6 

ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์7 
ในการท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม8 
โครงการฯ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรวิศวกรรม9 
รถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะ10 
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9-3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 11 
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 13 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมระบบรถไฟความเร็วสูง  14 
และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป 15 

 16 
 5.10  พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน   17 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 18 
ประเภทสนับสนุน ได้แจ้งความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ราย ดังนี้ 19 

1) นางสาวจานิพร ทะเสนฮด ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเป็น  20 
ระดับช านาญการ 21 

2) นางวิไลพร ชมภูเขียว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเป็น ระดับ22 
ช านาญการ 23 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการขอก าหนด24 
ต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว  25 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ราย และ27 
ใหร้องคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ด าเนินการต่อไป 28 
 29 
ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 30 

-   ไม่มี   - 31 
 32 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 33 
 7.1  กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 7SOI คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม 2567 34 

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดให้มีการด าเนินการรายงานโครงการ/กิจกรรม  35 
ที่ตอบสนองต่อแผนตามแผนยุทธศาสตร์ (7SOI) เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในเดือนมกราคม 2567 คณะฯ ไม่มีผู้ได้รับ36 
รางวัล และคณะฯ ได้ด าเนินการรวบรวมสรุปข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 22 กิจกรรม  ซึ่งสามารถตอบสนอง37 
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ต่อแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ได้ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสาร1 
ประกอบวาระการประชุม  2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ 5 

8.1  การจัดสัมมนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารได้ก าหนดการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน7 

บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2567 และได้ก าหนดหัวข้อการสัมมนา เรื่อง "ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ8 
นวัตกรรมและการบริหารหลักสูตร AUN QA ให้มีประสิทธิภาพ" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัด9 
สงขลา-สตูล  โดยตามก าหนดการวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จะมีการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย  10 
สงขลานครินทร์ และวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 จะมีการจัดสัมมนา ณ จังหวัดสตูล ในหัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมและ11 
การบริหารหลักสูตร AUN QA ให้มีประสิทธิภาพ” โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการบรรยาย “แนะน าการใช้ระบบ12 
ขอเดินทางไปปฏิบัติงานในระบบ Business Travel และการเบิกเงินสวัสดิการตามประกาศ มข.1605/2564” โดย หัวหน้า13 
หน่วยการเงินและบัญชี  ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้ท าการส ารวจอาจารย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานดังกล่าว 14 
ในล าดับต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
8.2 การทบทวนการด าเนินการหลักสูตรกลาง 18 
รองศาสตราจารย์ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ได้หารือที่ประชุม ขอให้การทบทวนการด าเนินการเกี่ยวกับอาจารย์19 

ที่สอนในหลักสูตรกลาง เนื่องจากไม่มีโครงสร้างรองรับอาจารย์จากหลักสูตรกลาง และให้ไปอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ  20 
ซึ่งผู้ประเมินเป็นของสาขานั้น ๆ ซึ่งไม่ได้เห็นผลงานของอาจารย์นั้น ๆ อาจารย์ก็จะมีความกังวลว่าจะต้องไปช่วยสอน21 
ในสาขาที่อยู่หรือไม่ ในทางปฏิบัติท าให้การบริหารจัดการของอาจารย์ไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง จึงอยากให้ปรับ  22 
ในส่วนของโครงสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รวมถึงการให้ความเห็นหรือการโหวตการประชุมสาขาวิชา 23 
ในการบริหารหลักสูตร หรือการบริหารจัดการในสาขาวิชา หรือการถูกเสนอชื่อในเรื่องต่าง ๆ และในการมอบหมาย24 
งานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  25 

ประธานที่ประชุม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม โครงสร้างการบริหารการประเมินอาจารย์ ด้านปริมาณงานหัวหน้า26 
สาขาเป็นผู้ประเมิน ด้านคุณภาพกรรมการเป็นผู้ประเมิน ด้านสมรรถนะผู้ประเมินตัวแทนอาจารย์สาขาวิชา 4 คน เป็น27 
ผู้ประเมิน อาจารย์ 4 คน อาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์หลักสูตรกลางท าอะไรบ้าง คณะฯ จะแก้ประกาศเพ่ือให้เกิดความ28 
เหมาะสมในการประเมิน ด้านการบริหารจัดการให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสาขาวิชา และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ29 
ควบคุมดูแล 30 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม อาจารย์ที่มาสอนหลักสูตรกลางการ31 
ประเมินเป็นไปตามประกาศที่คณะฯ ก าหนด และคณะฯ จะหาวิธีการหรือแนวทางที่มีความชัดเจนในการประเมิน32 
ต่อไป 33 

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ ให้ข้อคิดเห็น เนื่องด้วยหลักสูตรกลางไม่ได้สังกัดสาขาใด การ34 
บริหารจัดการควรมีสังกัดสาขาวิชาที่ชัดเจน หลักสูตรกลางท างานมากมีนักศึกษาจ านวนมาก รวมถึงการบริหารจัดการ35 
ด้านงบประมาณ รวมไปถึงการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  คณะฯ ควรก าหนดให้หลักสูตรกลางมีสังกัด 36 
ที่ชัดเจน 37 

ที่ประชุมรับทราบ   38 
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เลิกประชุม  14.30 น 1 
 2 
 3 
                                          (นางมยุรี   ยงก าลัง) 4 
                         ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
 6 
นางอรวรรณ แก่นเชียงสา 7 
นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 8 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 9 


